



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง **เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป** จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งข้างต้น ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล
1	นายจิตรวิวัส ชัยบุญเรือง
2	นางสาวณัฐวรรณ ภูทอง
3	นางสาวพิมพ์พิลา ปันกิติ
4	นางสาวมยุรี สายด้วง
5	นายเมธาวิทย์ แก้ววงศ์
6	นางสาววันทนี รุ่งเรืองวัฒนกุล
7	นางสาววิริยารัตน์ ปัญญาเมือง
8	นางสาวอริศรา หน้อยะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม HQ-G04 ชั้น G อาคารสำนักงานใหญ่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 284

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปัจจุบัน (Covid-19) สถาบันจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ที่บริเวณหน้าห้องสอบ
3. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564



(นายศรัณย์ โปษยะจินดา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ